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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2561 

ครั้งท่ี  1/2561 

วันพฤหัสบด ี ที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

     

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

 

ประธานสภาฯ กอนเร่ิมการประชุม  ขอใหสมาชิกฯ ทุกทานยืนข้ึน และกลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ

ตนตามขาพเจาฯ 

  --ประธานสภาฯ กลาวนําสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ— 

ประธานสภาฯ เม่ือเพ่ือนสมาชิก มากันครบองคประชุมแลว ผมขอเริ่มเปดการประชุมในวันน้ีครับ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําพูน เร่ือง เรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลลําพูนสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 ดวยสภาองคการบริหารสวน

ตําบลลําพูน ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนในการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 16 

จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 1  พฤษภาคม  2561 เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 

15 วัน ซ่ึงในวันน้ี คือวันท่ี 10 พฤษภาคม  2561  ผมขอเขาระเบียบวาระเลยครับ 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1. การแนะนําตัวขาราชการท่ียายเขามาปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลลําพูน

ซ่ึงยายมาใหมหน่ึงคน และอีกคนหน่ึงคนผมไดทําการแนะนําไปแลวเม่ือการประชุม

สภาสมัยท่ี 1 แตตอนน้ันทานไมไดอยูคือ นางอุษา เกษเพชร ตําแหนงผูอํานวยการ

กองคลัง ยายมาจากเทศบาลตําบลคลองปราบ และทานท่ีสองนายสุวรรณ มณีออน 

ตําแหนงรองปลัด ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลบานนา อีกทานหน่ึงผมได

รับทราบอยางมาเปนทางการผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาย คือ ผอ.สุเทพ บุญแกว ซ่ึงมี

กําหนดการมาในวันน้ี และในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ครู ชาวบานบานวังหินจะ
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มาสงท่ีโรงเรียนบานปลายนํ้า ฝากทานนายกฯไวดวยไมทราบวาเราตองไปตอนรับ

ดวยหรือไม คงจะมีการแจงมาคร้ังหน่ึง  

 2. ขอเรียนเชิญทุกทานเขารับฟงการประชาสัมพันธเคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังฯ         
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธเคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังใหแก
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือเตรียมความพรอมกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดใหมีการลงคะแนนดวย
เคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังฯ ตามรางพระราชบัญญัติ การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประ จําจังหวัด
สุราษฎรธานี มีกําหนดการการประชาสัมพันธ ณ องคการบริหารสวนตําบลลําพูน 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําพูน จึงขอเชิญทานเขารวมรับฟงการประชาสัมพันธ
เคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังตามวันและเวลาดังกลาว สําหรับผม ทานนายกฯและทาน
ปลัดติดภารกิจท่ีอําเภอโดยตองไปรวมการประชุมประชาคมทองถ่ินระดับอําเภอ    

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  ดวยคณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงาน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  คร้ังท่ีผานมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  

ประจําป  2561  เม่ือวันจันทร  ท่ี  12 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561 แลว  ขอให

สมาชิกสภาฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุมวาตองแกไขหรือไม 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดมีขอแกไข  ในการน้ีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุม  ซ่ึงทานใด

เห็นวารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

1  ประจําป 2561  ผานการรับรองจากสภาฯ แหงน้ีโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ รับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง  3  คน  คือประธานสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ และนายภราดร เกษเพชร ลาไมเขารวมประชุม 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังท่ีผานมา  มีมติรับรอง  11  

เสียง  งดออกเสียง  3  คน  คือประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และนายภราดร เกษเพชร 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ ไมมีทานใดย่ืนกระทูถามในคร้ังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอใหม 

 4.1  เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะผูบริหาร ไดเสนอเร่ืองเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประจําป  2561  คร้ังท่ี 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  (ตุลาคม 

2560-มีนาคม  2561)  ขอเชิญทานนายกฯ ช้ีแจงครับ   



3 

 

นายเสกศรรณ กาโห เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพูนทุกทาน  

นายก อบต.ลําพูน ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. ลําพูน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561  

วาระท่ี 4 เร่ืองท่ีเสนอใหม 4.1 เร่ืองเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  

ประจําป  2561  ครั้งท่ี  1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 

2560-มีนาคม 2561)  ซ่ึงในทุกปจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินของตําบลของเรา  รายละเอียดไดแจกเอกสารใหกับสมาชิกทุกทานแลวครับ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 กําหนดใหคณะกรรมการ

ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนการพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

หวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป ในสวนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในคร้ังน้ี

จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ การติดตามการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) และการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-

2564)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังท่ี 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  ซ่ึงจากการท่ีคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดดําเนินการติดตามการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป

(พ.ศ.2561-2564) ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป(พ.ศ.2561-2564)  มีดังน้ี 

1. องคการบริหารสวนตําบลลําพูน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี

ปเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาฯ 

2. องคการบริหารสวนตําบลลําพูน สามารถดําเนินงานไดนอยกวารอยละ 

50 ของแผนพัฒนาฯ 

3. โครงสรางท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 และ

แกไขเพ่ิมเติม ท้ังฉบับท่ี 1 และ 2 เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวนท้ังส้ิน 248 โครงการ 

4. โครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ และการโอนไปต้ังจายเปน

รายการใหม มีจํานวนท้ังส้ิน 59 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.79 ของ

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
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5. โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวในระยะเวลาท่ีผานมา จํานวนท้ังส้ิน 7 

โครงการ มีการเบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ 

งบประมาณ 905,722 บาท คิดเปนรอยละ 11.86 ของแผนการ

ดําเนินงาน 

 โดยงบประมาณตามโครงการท่ีไดระบุไวในแผนฯ จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 

48,886,819.- บาท เม่ือนําขอมูลการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561 คิดเปน

เงินรอยละ 1.85 ของงบประมาณท่ีระบุไวในแผน ซ่ึงจะเห็นไดวา

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป มีโครงการเปนจํานวนมาก เมือเปรียบเทียบกับ

โครงการท่ีสามารถบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย และ

โครงการท่ี สามารถดําเนินการได จริ งในป น้ั นๆ ข อเสนอจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  ควรมีการต้ังงบประมาณให

เหมาะสม มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ มีการประมาณการราคาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตองให

สอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลักวิธีการทางชาง หลักของ

ราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 

2. การปรับแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป โดยการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง

แผน ควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการ รวมถึง

ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

3. การต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โดนลด โอน

ต้ังจายรายการใหม ท้ังน้ีอาจจะเนนยํ้าใหมีการจัดทําโปรแกรมแผนท่ี

ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดใหครอบคลุมและ

ครบถวน เปนการเพ่ิมรายไดขององคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

4. บูรณาการและประสานความรวมมือการดําเนินงานกับทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของ รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน องคการ

บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี รวมถึงสวนราชการตาง  ๆเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการดําเนินโครงการใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนท่ี

กําหนดไวใหไดมากย่ิงข้ึน 
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5. สงเสริม และสรางกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาในและเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน รวมถึงสามารถสะทอนปญหาความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

6. สรรหาบุคลากรใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานและภารกิจของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพูนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

7. ควรปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังถนน ประปา และไฟฟา ให

สามารถใชงานไดดี และเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

8. ควรปรับปรุงสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางเพียงพอ เชน มี

จุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยให

คําแนะนําท่ีดี 

9. ควรประชาสัมพันธขาวสารผานทางชองทางตาง  ๆเชน ผานทางหอ

กระจายขาว บอรดปดประกาศประจําหมูบาน เว็บไซต และส่ือ

โซเชียลมีเดียมากกวาน้ี และประชาสัมพันธขาวสารบอย  ๆ

10. ควรพิจารณา จัดการใหบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เชน การ

จัดทําโครงการ อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก 

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

ลําพูน และควรเชิญหนวยงานราชการขางเคียงเขารวม เชน รพ.สต. 

บานปลายนํ้า สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลบานนาสาร เกษตร

อําเภอ เปนตน เพ่ือใหความรูและการบริการประชาชน 

11. การดําเนินโครงการใด  ๆใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากข้ึน 

เพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลลําพูนมากข้ึน 

 4.2 พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 

(ฉบับท่ี3) รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายฯ เปนผูช้ีแจงครับ 

น.ส.นวลจันทร ไชยยศ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯทุกทาน  ระเบียบวาระท่ี 4.2 การพิจารณา 

นักวิเคราะหนโยบายฯ รางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี3) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาฯ ซ่ึงเปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถ่ินและเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวแตกรณีเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป

(พ.ศ.2561-2564) มีความครอบคลุมประเด็นการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลลําพูนอยางครบถวนมากข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี3) ในการจัดทําราง

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไดผานการประชุมของคณะกรรมการ ในการเสนอรางข้ึนมา 

ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ พรอมท้ังการประชาคมตําบลไปในวันท่ี 25 

เมษายน พ.ศ.2561 ท่ีผานมา รายละเอียดในสวนของโครงการก็ไดทําการช้ีแจงไป

แลวในคร้ังน้ัน รายละเอียดโครงการพัฒนาตามเอกสารท่ีแจกใหไป มีสมาชิกสภา

ทานไหนท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมคะ  

ประธานสภาฯ เชิญทานสมโชค นะประสม  

นายสมโชค นะประสม กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ โครงการเจาะนํ้าบาดาลนํ้าลึกหมูท่ี  3 โดยเจาะบอ 

ส.อบต.ม.3 บาดาลนํ้าลึกขนาด 80 – 100 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว งบประมาณ 

246,000บาท ทานประธานยอนไปดูในขอบัญญัติของหมูท่ี 3 สรางถนนคอนกรีต

749,000 บาท สวนท่ีเหลือสวนตางอีก 474,500 บาท ผมอยากทราบวาเงินใน

สวนน้ีถูกตัดไปอยูในสวนไหน และวันท่ีเสนอโครงการไป ผมเองเสนอเจาะนํ้าบาดาล

นํ้าลึกพรอมเปล่ียนทอบริเวณซอยกลัวเมียซ่ึงชาวบานเดือดรอนมาก แตโครงการ

ดังกลาวไมไดบรรจุไวในขอบัญญัติ ทานประธานสภาฯครับเราจะทําการแกไขอยางไร

กับงบประมาณท่ีเหลือส่ีแสนกวาบาทของหมูท่ี 3 ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานภราดร เกษเพชร  

นายภราดร เกษเพชร กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายภราดร เกษเพชร ส.อบต.ม.3 ผมเคยเนน 

ส.อบต.ม.3 ยํ้ากับนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพูนวาการจัดสรรงบประมาณยังไมเหมาะสม 

งบประมาณในแตละปเปนของนายกฯ สภาแคเห็นชอบ นายกฯจะทําอะไรก็เอาเขา

สภาฯ ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะนายกฯไมจัดสรรใหตามความเดือดรอนของ

ชาวบาน ไมดูความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีวามีความเดือดรอนอะไรบาง การไป

ราชการก็เชนเดียวกันตองใชรถของเจาหนาท่ี อยากใหซ้ือรถเพราะมีความจําเปนใน

การเดินทางไปราชการ รถท่ีมีอยูก็เกาหลายปแลว ถาบริหารงบประมาณแบบน้ีก็เกิด

ปญหาข้ึน กราบเรียนทานนายกฯถามีโอกาสคิดใหมทําใหม เพราะการบริหารงาน

ของทานเปนตัวกําหนดทิศทางองคการบริหารสวนตําบลลําพูนครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญทานสมโชค นะประสม  

นายสมโชค นะประสม  กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.3 เราไมได 

ส.อบต.ม.3 กําหนดครับวาตองงบเปนจํานวนเทาใด แตระยะทางท่ีเราสรางถนนคอนกรีตท่ีหมูท่ี 

3 ชางคิดคํานวณมาแลววาตองใชงบประมาณ 749,000 บาท นายกฯอนุมัติให 

สภาฯอนุมัติให 749,000 บาท สวนเร่ืองท่ีจะซ้ือรถน้ันทานตองต้ังงบประมาณ
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ข้ึนมาหน่ึงกอน ไมใชทําโครงการเสร็จ แลวจะมาซ้ือรถ มาตัดโครงการไปแบบน้ีไมได 

ไมยุติธรรม ตองทําขอบัญญัติคร้ังแรกเลยวา ซ้ือรถ 1 คัน สวนท่ีเหลือ หมูไหนมี

ความเดือดรอนเร่ืองอะไรก็จัดสรรไปให ไมใชพอเปล่ียนงบประมาณ ไมสามารถ

ดําเนินการตามขอบัญญัติได เปล่ียนขอบัญญัติใหมแลวเปล่ียนงบประมาณท่ีหมูท่ี  3 

หมูเดียว ท่ีผมมาทวงติงเพราะมาตัดงบประมาณท่ีหมูท่ี 3 เพียงหมูเดียวขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯครับ 

นายเสกศรรณ กาโห กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอช้ีแจงคับ ผมขออธิบายใหสภาฯแหงน้ี 

นายก อบต.ลําพูน  ไดรับทราบ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ผมจัดสรรใหตามความเดือดรอน แตละหมู

จะทําโครงการอะไรก็ได  สวนโครงการเจาะบอบาดาลนํ้าลึกในหมู ท่ี  3 จะจัดสรร

งบประมาณให 474,500 บาท โดยจะทํางบประมาณเพ่ิมเติมใหในเดือนสิงหาคม 

2651 จํานวนไมนอยกวา 474,500 บาท ตามความเดือดรอน ตามความ

เหมาะสม ผมเองไมไดละเลยความเดือดรอนของประชาชนและไดดําเนินการแกไข

มาโดยตลอด สวนในเร่ืองของรถในความเปนจริงแลวรถมีความจําเปนอยางมากผม

เห็นดวย ผมอยากใหเราหันหนาเขาหากัน พูดคุยกัน  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2 พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-2564)

เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี3) สมาชิกทานใดเห็นควรใหพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี3) ผานมติสภาฯแหง

น้ีขอใหยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  คือประธานสภาฯ  

และเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  มีมติเห็นชอบใหพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.2561-

2564)เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี3) ผานมติสภาฯ จํานวน  12  เสียง  งดออก

เสียง  2  คน  คือประธานสภาฯ  และเลขานุการสภาฯ  

ผมขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกันกอนครับ  และจะ

เร่ิมประชุมอีกคร้ังในเวลา  13.oo น. ครับ 

***พักรับประทานอาหารกลางวัน*** 
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เร่ิมประชุมตอ  เวลา  13.00  น. 
ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวผมขอทําการประชุมตอตามระเบียบวาระ 
 4.3 การพิจารณายกเลิกโครงการและพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2561 โอนคร้ังท่ี 5/2561 โอนเพ่ิมไปต้ังจายเปนรายการใหมขอเชิญ

ทานปลัดฯ 

นายปรีชา เน่ืองเกตุ ครับเน่ืองจากในขอบัญญัติของปพ.ศ.2561 ท่ีไดต้ังไวท้ังหมด 5 โครงการ  

ปลัด อบต.ลําพูน ดังตอไปน้ี 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลัวเมีย หมูท่ี 3 

บานคลองหาเหนือ งบประมาณ  749,000.- บาท 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ 3 หมูท่ี 7 

บานสระบัว งบประมาณ 1,000,000.- บาท  

3. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายซอย

ประชาอุทิศ หมูท่ี 1 บานเขานอย งบประมาณ  696,000.- บาท 

4. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน

หมาก – คลองหาเหนือ หมูท่ี 4 บานหมาก งบประมาณ 744,000.- บาท 

5. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานถังแชมเปญและขยายทอเมนต

ระบบจายนํ้าประปา หมูท่ี 6 บานกอบแกววัฒนาภิบาล งบประมาณ 

1,200,000.- บาท  

ซ่ึงท้ัง 5 โครงการน้ีไดบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณปพ.ศ.2561 บางโครงการมี

ความซํ้าซอนกับการจายขาดเงินสะสม และอยูในชวงประกันอยูไมสามารถท่ีจะทําได 

ซ่ึงมีความจําเปนตองขออนุมัติสภาฯในคร้ังน้ี ยกเลิกโครงการท้ังหมดท้ัง 5 โครงการ 

รวมเปนเงินจํานวนท้ังหมด 4,389,000บาท เพ่ือท่ีจะนําไปต้ังเปนรายการใหม ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

1. โครงการกอสรางปรับปรุงทอเมนตนํ้าประปาฝายหนานลูกปลาของหมูท่ี 

1 ใชงบประมาณ 498,000.- บาท 

2. โครงการเจาะบอบาดาลนํ้าลึกของหมูท่ี 3  บานคลองหาเหนือ ขนาด 

80-100 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว พรอมติดต้ังระบบไฟฟา

และมอเตอรสูบนํ้า ใชงบประมาณ 246,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงกอสรางผิวจราจรถนนลาดยางของหมูที่ 4 สาย

บานหมาก – คลองหาเหนือ โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 1,540 ตารางเมตร ใชงบประมาณ 497,000.- บาท 
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหมาก-กอบแกบ 

ของหมูท่ี 4 โดยกอสรางถนนผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 

115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 460.00 

ตารางเมตร ไหล ขางละ 0.50 เมตร ใชงบประมาณ 299,000.- บาท  

5. โครงการเจาะบอบาดาลนํ้าลึกของหมูท่ี 6 บานกอบแกว ลึก 80-100 

เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว พรอมติดต้ังระบบไฟฟาและมอเตอร

สูบนํ้า ใชงบประมาณ 270,000 บาท 

6. โครงการกอสรางถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบทอจาย

นํ้าประปา ของหมู ท่ี 6 กวาง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.7 

เมตร 1,186,000 บาท 

7. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีของหมูท่ี 7 ใชงบประมาณ 

450,000 บาท  

8. โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขานอยใชงบประมาณ 

152,000 บาท 

รวมท้ัง 8 โครงการน้ี ท่ีไปต้ังจายเปนรายการใหม เปนเงินจํานวน 3,598,000 

บาท นอกจากน้ียังมีครุภัณฑอีก 2 ตัว คือ  

1. ปมนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงมา 18 ใบพัด ใชงบประมาณ 28,500บาท 

2. ตูควบคุมปมนํ้าแบบ 2 ช้ัน ขนาด 3 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง ใช

งบประมาณ 15,000 บาท  

รวมแลวเปนเงินท่ีไปต้ังจายเปนรายการใหมเปนจํานวนท้ังส้ิน 3,641,500 บาท 

รวมแลวเราขอยกเลิกท้ังหมด 5 โครงการ เปนเงิน 4,389,000 บาท ซ่ึงเงินในสวน

น้ีเราจะนําไปใชกับ 8 โครงการ กับ 2 ครุภัณฑ 

ประธานสภาฯ มีทานสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ การโอนงบประมาณไปต้ังจาย

เปนรายการใหม 8 โครงการ กับ 2 ครุภัณฑ งบประมาณ 3,641,500 บาท ผม

ขอมติท่ีประชุมนะครับ  

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  งดออกเสียง  2  คน  คือประธานสภาฯ  

และเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  มีมติเห็นชอบใหยกเลิกโครงการและพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2561 โอนคร้ังท่ี 5/2561 โอนเพ่ิมไปต้ังจายเปนรายการ

ใหม จํานวนงบประมาณ 3,641,500 บาท 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ตอไป วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน  ๆเชิญทานนายกฯ ครับ  
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นายเสกศรรณ กาโห เรียนทานประธานฯ และสมาชิกทุกทาน ในวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน  ๆก็ไดมีหนังสือ 

นายก อบต. ลําพูน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหสถานศึกษาทุกแหงและสมาชิกสภาฯทุกทาน

ตองมีถังขยะเปยก มีการแยกขยะอยางชัดเจนและใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัด

โดยทุกบานตองมีถังขยะและมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิงผมเองอยากจะแจงให

สมาชิกทุกทานไดทราบ โดยใหรายงานจังหวัดภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผมขอ

แจงสมาชิกเพียงเทาน้ีหากสมาชิกทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมเชิญครับ 

 ประธานสภาฯ ผมขอทบทวนการประชุมในคร้ังท่ีแลวอีกคร้ังหน่ึงครับ เร่ืองบานนางเผ้ียน เมืองนอย

เน่ืองจากนํ้าจะไหลไปรวมอยูบริเวณน้ัน ซ่ึงจะมีทอผานถนนสายนาสารไปสูบาน

เหมืองทวด ปากทอจะไปอยูตรงบริเวณบานของนางเผ้ียน เมืองนอย นํ้าออกจากทอ

ก็จะไหลเขาบานของนางเผ้ียน เมืองนอย ไมทราบไดดําเนินการหรือยังครับผมขอ

ฝากทานนายกฯดวยครับเร่ืองน้ี เรื่องตอไปเปนเร่ืองของ นายศิริชัย สุทธิรักษ ท่ีทอ

นํ้าประปาภูเขาร้ัว ไดดําเนินการไปแลวครับ ใครมีอะไรเพ่ิมเติมบางครับ 

นายนิยม สุทธิรักษ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ผมอยากจะใหทานปลัดฯใหกําชับ 

รองนายก อบต.ลําพูน ผูใตบังคับบัญชาทุกทาน ใหใสเคร่ืองแบบชุดกากีในวันจันทรดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานพงษศักด์ิ  คงทรัพย 

นายพงษศักด์ิ คงทรัพย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาทุกทาน ผมอยากฝากทาน 

ส.อบต.ม.7 ประธานสภาฯถึงทานนายกฯครับ เร่ืองประปาเหนือคลองของหมูท่ี 7 ผมอยาก

ทราบวาตอนน้ียังมีการเก็บคานํ้าอยูหรือไมเพราะวาชาวบานบางคนเขาใจวาไมได

เก็บคานํ้า ก็ไดใชนํ้ากันแบบเปดท้ิง ไมประหยัด เลยทําใหนํ้าไมเพียงพอ บานผมอยู

หางจากแทงคประปา 4 กิโลเมตร ตองข่ีรถข้ึนเปด-ปดนํ้า วันหน่ึงผมตองข่ีรถไปกลับ

ประมาณ 16 กิโลเมตร เพ่ือไปเปด – ปดนํ้า ตอนน้ีเรือ่งการบริหารจัดการนํ้าทํากัน

หรือไมครับ เพราะไมมีใครไปเก็บคานํ้า ชาวบานเลยใชนํ้าฟุมเฟอย อีกอยางหน่ึงคือ

ตรงทอท่ีร้ือ เม่ือกอนตอจากนํ้าหวยลงมาครับ ชวงท่ีเขาโคนไมยางพาราอบต.ก็เลย

ตองร้ือทอออก ตอนน้ีเขาโคนเสร็จแลว เขากําลังวางทอมาอยูถาทานนายกฯอยาก

บริหารงาน ลดภาระของสมาชิกคือไปตอนํ้าลงมา ทําใหสมาชิกไมตองข้ึนไปวันละ2 

คร้ัง อาจจะข้ึนไปวันละคร้ัง หรือ 2 วันตอคร้ัง เพ่ือดูวานํ้าลงมาหรือไม ผมขอ

รบกวนใหทานนายกฯชวยดําเนินการตอนํ้าหวยลงมาเพราะตอนน้ีนํ้าหวยเร่ิมไหล

แลวเราจะไดลดภาระคาไฟฟาในการดูดนํ้า ตอนน้ีเราไดทําการดูดนํ้าคลองอยูทุกวัน

คาไฟฟาเดือนหน่ึงก็หลายบาท ถาเราสามารถใชนํ้าจากบนภูเขา ตอนํ้าหวยลงมาใส

แทงคไดจะทําใหเราประหยัดงบประมาณในสวนน้ีไปไดครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณมากครับ เชิญทานภราดร เกษเพชร  

นายภราดร เกษเพชร กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน ผม ส.อบต.ม.3 ผมอยากทวงติง 
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ส.อบต.ม.3 ทานนายก เรื่องการคัดแยกขยะ ผูนําไมมีความรู เร่ืองขยะ โดยสวนตัวผมไดพูดเร่ือง

น้ีมานานพอสมควร ไมวากระท่ังการศึกษาดูงาน เราเคยปรึกษากันวาองคกรจะทํา

เร่ืองขยะใหเปนรูปแบบ ท่ีทานบอกรจะทําขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล ชาวบาน

ไมมีความรู ชาวบานก็ทําไมถูก แตถาเราไปศึกษาเร่ืองขยะ เวลาประชุมหมูบาน

สมาชิกก็สามารถท่ีจะอธิบายชาวบานได อยางนอยก็เปนกระบอกเสียง แตคราวน้ีส่ัง

การมาแลวใหทําเลย ต้ังถังขยะเลยแลวจะไดผลหรือไม คือตองเกิดกระบวนการ

เรียนรูต้ังแตเร่ิมตน โดยใหองคความรูกับสมาชิก ผูนําทองท่ี เพ่ือท่ีจะใหบุคคลเหลาน้ี

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปอธิบายใหความรูกับชาวบานไดอยางถูกตอง ผมไดทํา

การพูดไปหลายครั้งในสภาฯแหงน้ี เพ่ือตําบล เม่ือมีองคความรูแลวจะทําอะไรก็ได

เพราะจะเกิดความเขาใจ และอีกเรื่องหน่ึงคือทางไปวัดไทรซ่ึงบริเวณน้ันจะเปนเนิน

สูง ถาแรงดันของนํ้ามีไมเพียงพอ นํ้าก็จะไมดันข้ึนไปเลย ทานคิดดูวาชาวบานจะ

เดือดรอนกันก่ีหลังคาเรือน เพราะวาแรงดันนํ้ามีไมเพียงพอ ผมไมไดเรียนจบวิศวกร

นะครับ แตน้ีเปนในสวนมุมมองของผม อยากใหทานชวยพิจารณาดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมโชค นะประสม 

นายสมโชค นะประสม กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกทุกทาน เร่ืองทรายอะเบทครับ ผม 

ส.อบต.ม.3 ไปเห็นมา ซ้ือทรายอะเบทท้ิงไว 4-5 ถัง ซ้ือมาท้ิงไวทําไมครับ งบประมาณของเรา 

เราทําการจัดซ้ือทรายอะเบสมา ในความเปนจริงแลวเปนหนาท่ีของ รพ. สต. เราไป

ซ้ือซํ้ากับ รพ. สต. ซ้ือแลวก็นํามาต้ังท้ิงไวในหอง อีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องของหมูท่ี 2  

ผมไปซ้ือของฝาปดทอเปดอยูรบกวนชางชวยเขาไปดูหนอยครับ เพราะกังวลวาจะมี

คนตกลงไปได เพราะมีแตทอไมมีฝาทอ ถามีชาวบานขับรถไปตกลงไปนายกก็เดือน

รอนอีก  เร่ืองไฟฟาหมูท่ี  3 ก็มีหลายจุดครับท่ีไฟยังไมไดซอมหนาบานคุณโชคชัยท่ี

รับซ้ือนํ้ายางหน่ึงจุดท่ีไมไดซอม ทางไปบานหมอฉุยไมไดซอมคือมีหลายจุดท่ียังไมได

ซอมขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ทานสมประสงค ดีสงวน 

นายสมประสงค ดีสงวน กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายสมประสงค ดีสงวน ส.อบต.ม.6 ผม 

ส.อบต.ม.6 อยากจะขอความอนุเคราะหทางฝายบริหารผานสภาแหงน้ีครับ ใหอนุมัติ

งบประมาณใหทางกองชางจัดซ้ือมอเตอรสูบนํ้าเพ่ือใชสูบนํ้าท่ีหมูท่ี 6  เพราะวา

มอเตอรตัวเกาก็ใชมาหลายปแลว เสียบอยมากครับ อีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ืองอุดหลุมบอ

ท่ีหมูท่ี 6 ผมไดเห็นฝายชางไปอุดได 2-3 หลุมแลวก็หายไป หลุมยังมีอีกเยอะไม

ทราบวาจะเขาไปทําอีกตอนไหนครับ เร่ืองการจัดเก็บคานํ้า คาขยะ ทางชาวบานก็

สอบถามมาหลายๆ คร้ังวาทําไมไมไปเก็บ อยากใหผูบริหารชวยแกไขในเร่ืองน้ีดวยครับ 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ เชิญทานสมโชค นะประสมครับ 
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นายสมโชค นะประสม เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.3 ผมทราบมา 

ส.อบต.ม.3 วาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําพูนจะมีการจางกูชีพ ทานนายกฯตัดชุดใหสวยหรู สี

ขาว ผมขอรองใหแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอย อยาใสเส้ือยืด กางเกงขาส้ันมา

ทํางานนะครับ ผมฝากทานนายกฯ และทานปลัดฯไวดวยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายเสกศรรณ กาโห กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกทุกทาน ผมจะช้ีแจงเร่ืองของนํ้า 

นายก อบต.ลําพูน  ประปาของหมูท่ี 7 ท่ีสมาชิกไดทําการทวงติงมา ในความเปนจริงแลว ในชวงท่ีมี 

นํ้าประปาภูเขาเราจะไมเก็บคานํ้า ตามท่ีเราไดตกลงกันไว แตเม่ือไมใชนํ้าประปา

ภูเขา แตใชดูดมอเตอรมา เราจําเปนท่ีจะตองเก็บคานํ้าประปา ผมเองก็ยังคงกังวล

อยูท้ังเรื่องของขยะ เร่ืองของนํ้าประปา ในการจัดเก็บคาบริการ ท่ีผมไดเรียกทาน

ปลัด หัวหนากองคลังใหดําเนินการอยางเรงดวน ผมอยากกราบเรียนทานสมาชิกหมู

ท่ี 7  ในความเปนจริงแลวในเร่ืองของนํ้าประปาไดมีการมอบหมายใหกับทาง

ผูใหญบานทุกๆ หมูบาน เปนผูรับผิดชอบ เพราะในความเปนจริงจะมีการมอบหมาย

คืนใหกับหมูบานท้ังหมดทุกหมูบานท่ีมีนํ้าประปา  สมมุติวาเม่ือเรามอบหมาย มอบ

คืนใหหมูบาน สวนท่ีเสียท่ีตองซอมแซมเกินกําลังของหมูบาน ก็ใหเปนหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพูน ในเร่ืองนํ้าประปาของหมูท่ี 3 ท่ีทานภราดร เกษเพชร พูด 

มีอะไรอยากใหเรามาชวยระดมความคิดเพ่ือหาแนวการแกไขตอไปครับ สวนเร่ืองฝา

ปดทอของหมูท่ี 2 ผมก็เห็นแลวครับ  ผมเปนคนเก็บฝาทอไปบานเพ่ือจะทําการ

ซอมแซม แตซอมไมไดครับ ก็จะดําเนินการแกไขตอไปครับ เร่ืองของหลุมบอของหมู

ท่ี 6  เคยเขาไปแกไขหลายคร้ังแลวครับ เน่ืองจากก็มีปญหาระหวางบานท่ีอยูใกลกัน

จึงทําใหเกิดความลาชาไปบางครับ  เร่ืองของกูชีพ ถาเราไมดําเนินการจาง ถาไมมีก็

โดนตําหนิอีก เรามีรถกูชีพแลวแตสถานท่ีอยูของกูชีพก็ยังไมมี ใหเขามาท่ีอบต. เขาก็

ไมสามารถมาไดทุกวัน ใหหนังสือเชิญประชุมเขาก็ไมมา ผมอยากใหอยูท่ี ท่ีหมูท่ี 7 

ไดหรือไมได ผมขอใหทานรองนายกฯชวยประสานกับผูใหญหมูท่ี 7  ดวยครับ  สวน

เรื่องทรายอะเบทท่ีทานสมโชค นะประสม ถามมา เราไมไดซ้ือซับซอนกับรพ. สต. 

ครับ เราแคไมไดแจกจายใหกับชาวบาน เราก็มีสวนผิดครับท่ีไมไดแจกจายใหกับ

ชาวบาน 

ประธานสภาฯ ครับของคุณมากครับ เชิญทานปลัดฯครับ 

นายปรีชา เน่ืองเกตุ ครับ ผมขอเพ่ิมเติมหนอยครับ ท่ีทานนายกฯพูดคางไว เร่ืองถังขยะเปยก ซ่ึงเปนแนว 

ปลัด อบต.ลําพูน ดําริของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย จุดมุงหมายคืออยากท่ี

จะใหประชาชนแตละครัวเรือนคัดแยกขยะ กอนท่ีจะมาท้ิงลงถังขยะ โดยกําหนดให

ผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไปแนะนํา ใหความรูแกชาวบานครับ  
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ประธานสภาฯ ครับขอบคุณมากครับ เชิญทานภราดร เกษเพชร ครับ 

นายภราดร เกษเพชร กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน ผมนายภราดร เกษเพชร ส.อบต.ม.3 

ส.อบต.ม.3 เราไดซ้ือรถดับเพลิงมาเปนระยะเวลานานแลว แตแหลงนํ้าท่ีจะใชสําหรับใสใน

รถดับเพลิงไมมี ตองไปดูดนํ้ามาจากลําคลอง ซ่ึงรถดับเพลิงก็ลงไปคอนขางท่ีจะ

ลําบาก ทานเคยเห็นท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองนาสารไมครับ จะมีทองวงชางโผลมา 

รถสามารถเขาไปจอดเทียบแลวเปดนํ้าใสไดเลยครับ เราตองมีครับ 1 แหง ไมวาจะ

เปนสวนไหนของตําบล เราตองทํานะครับ อีกเรื่องหน่ึงครับเร่ืองหองประชุมสภาฯ 

ผมไดมีโอกาสไปสงทานรองปลัดฯกับนักทรัพยากรบุคคล ท่ีอบต.บานนา ไดไปเห็น

การจัดหองประชุมสภาฯท่ีเปนระเบียบ ท่ีของประธานสภาฯจะเปนแทนสูงข้ึนไป ดู

เปนสัดสวน ของเรานาจะทําไดนะครับ  ถามีโอกาสอยากจะใหปรับปรุงเปล่ียนแปลง

นะครับ คิดวานาจะใชงบประมาณไมมาก เร่ืองทรายอะเบทครับ ท่ีทําการซ้ือป 

พ.ศ.2559 ผมอยากทราบวาใชงบอะไรในการซ้ือ และอีกเรื่องหน่ึงคือเราไมเคยต้ัง

ขอบัญญัติตําบลเลย ซ่ึงผมเคยเสนอแนะตลอดวาเราควรท่ีจะดําเนินการเก็บคาขยะ

รายหลังคาเรือน ทุกหลังคาเรือนตองจาย เราตองมีขอบัญญัติตําบลต้ังข้ึนมาโดยท่ีไม

ขัดตอกฎหมาย ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับองคการบริหารสวนตําบลลําพูน เราจะ

ไดนําเงินในสวนน้ีไปพัฒนาสวนอ่ืนไดอีกจํานวนมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ เชิญทานปลัดฯครับ 

นายปรีชา เน่ืองเกตุ ครับ อยางท่ีทาน ส.อบต.ม.3 พูด  ถูกตองแลวครับ เปนขอบังคับตําบล เชน คาขยะ คา 

ปลัด อบต.ลําพูน กิจการท่ีนารังเกียจ เชน เล้ียงหมู  สงกล่ินเหม็น รานซอมรถ เปนตน เร่ืองของคานํ้า

ในความเปนจริงก็สามารถท่ีจะออกเปนขอบังคับได เรื่องของนํ้าประปา ประปาทุก

ตัวท้ังตัวเล็ก ตัวใหญตองทํางวงชางไว ใหสูงกวารถดับเพลิง ในอนาคตคงจะไดทํา 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณมากครับ เชิญทานรองปลัดครับ 

นายสุวรรณ มณีออน กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพและสมาชิกทุกทาน ครับผมไดไปประชุมท่ีหมูท่ี 2 

รองปลัด อบต. ลําพูน มา ก็ไปสรางความเขาใจกับชาวบานเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนของตําบลลําพูน

ท่ีเราจะขับเคล่ือน ไดมีการแตงต้ังกรรมการมาจากสักสวน 2 คน  ไดมีการจัดต้ังมา

เพียง 1 คน คือ ผูใหญบานหมูท่ี 2  สวนอีกทานหน่ึงก็กําลังสรรหาอยูครับ สวนหมู

อ่ืนๆท่ีจะมีการประชุมหมูบาน รบกวนชวยแจงผมดวยครับ ผมจะไปรวมการประชุม

ดวย เพ่ือไปรับทราบถึงปญหาความตองการของชาวบาน เพ่ือท่ีนําเรื่องเสนอทาน

นายกฯ ตอไป 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญทานภราดร เกษเพชร ครับ 

นายภราดร เกษเพชร กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมอยากทราบเร่ือง ทรายอะเบท ท่ีทําการจัดซ้ือ 

ส.อบต.ม.3 เม่ือป พ.ศ.2559 ใชงบอะไรในการซ้ือ 

 



14 

 

น.ส.นวลจันทร ไชยยศ กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ทรายอะเบทเปนการเสนอซ้ือจากงบประมาณของ 

นักวิเคราะหนโยบายฯ กองทุน สปสช. ซ่ึง อบต. เปนผูเสนอโครงการข้ึนมา ไมไดเบิกจากงบของ อบต. 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเพ่ิมเติมอีกไมครับ ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทานมากครับท่ีไดมารวมการ

ประชุมในวันน้ี ผมขอปดการประชุมครับ   
   

ปดประชุม เวลา  15.30น. 
 

 

 

                  (ลงช่ือ)                         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายปรีชา  เน่ืองเกตุ) 

               เลขานุการสภา. อบต. ลําพูน 
 

 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งน้ีแลว  

จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงช่ือ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสมโชค  นะประสม) 
 

 

(ลงช่ือ)    กรรมการ 

(นายสิทธิพงษ  มากบุญ) 
 

 

           (ลงช่ือ)         กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพงษศักด์ิ  คงทรัพย) 
 

 

ความคิดเห็นประธานสภาฯองคการบริหารสวนตําบลลําพูน 

- รายงานการประชุมฉบับน้ีไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการรายงานการ

ประชุม  และไดผานการรับรองของสภา อบต.ลําพูน  ในการประชุมสภา อบต.ลําพูน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป  2561 เม่ือวันท่ี………………เดือน .....................

พ.ศ. 2561  เรียบรอยแลว 

 

 

        (ลงช่ือ      ผูรับรองรายงานการประชุม 
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(นายคณิศร  เนียมกุล) 

                  ประธานสภาฯ อบต.ลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


